

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาตามลำดับ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จำแนกประชาชนตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

สมมติฐานการศึกษา

1. ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ในระดับดี
2. ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง จาก 17 หมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 7,635 คน และได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 390 คน

สรุปผล

จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โพธิ์ชัย จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ

9.49

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย พบว่า ประชาชน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้จำนวน 5 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านระบบไฟฟ้า ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านระบบระบายน้ำ และด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตามลำดับ

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย พบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะมากไป น้อย จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

4.1 ด้านการคมนาคมขนส่ง เรียงลำดับจำนวนข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย คือ ควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ครบทุกสายทาง ควรปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ให้ดีมากกว่าเดิม และควรปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ดีตลอดทั้งปี

4.2 ด้านระบบไฟฟ้า เรียงลำดับจำนวนข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย คือ ควรมีการขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ออกสู่พื้นที่การเกษตร ควรเร่งดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้ และควรมีการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

4.3 ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เรียงลำดับจำนวนข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย คือ ควรมีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ห้วย หนอง ให้มากกว่านี้ ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ให้มีความสะอาด สามารถใช้ดื่มได้ และควรปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำให้ประปา ให้มีความต่อเนื่อง

4.4 ด้านระบบระบายน้ำ เรียงลำดับจำนวนข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย คือ ควรมีการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ครบทุกซอย ควรมีการสำรวจ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด อุดตัน พร้อมแก้ไขให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ไม่เกิดน้ำท่วมขัง และควรมีการทำความสะอาด ขุดลอก คลองระบายน้ำในหมู่บ้าน

4.5 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เรียงลำดับจำนวนข้อเสนอแนะจากมากไปน้อย คือ ควรมีการก่อสร้างสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย หรือสวนสาธารณะ ให้ครบทุกหมู่บ้าน ควรมีการก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นสนามกีฬากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง และควรมีการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนประจำตำบลนาหนึ่ง

อภิปรายผล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับดี

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประชากรจำนวนมาก และมีหลายหมู่บ้าน ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ซึ่งมีงบประมาณจำกัด เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก และอยู่ห่างไกล โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ทุกด้าน คือ ด้านการคมนาคมขนส่ง ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ทุกข้อคำถาม อาจเป็นเพราะว่า การก่อสร้างถนนคอนกรีต

และถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งยังไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อการขยายตัวของชุมชน ด้านระบบไฟฟ้า ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ทุกข้อคำถาม อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าล่าช้า แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทันเวลา ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ทุกข้อคำถาม อาจเป็นเพราะว่า การก่อสร้างระบบประปา และการขุดลอกแหล่งน้ำต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งมีงบประมาณที่จำกัด ไม่สามารถก่อสร้างระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้านได้ ต้องใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านเป็นเหตุให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ และระบบประปาชำรุดบ่อย ด้านระบบระบายน้ำ ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ทุกข้อคำถาม อาจเป็นเพราะว่า ปัญหาด้านระบบระบายน้ำเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบางฤดู และมีประชาชนได้รับผลกระทบเพียงบางส่วน ทำให้โครงการก่อสร้างด้านนี้จะอยู่ในความต้องการอันดับท้ายๆ เมื่อมีการพิจารณาโครงการก่อสร้าง และไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการในที่สุด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ทุกข้อคำถาม อาจเป็นเพราะว่า การก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน หรือก่อสร้างสวนสาธารณะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณจำกัด และยังมีปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการด้านอื่นที่จำเป็น และเร่งด่วนมากกว่า โครงการดังกล่าวจึงไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ

ผลการศึกษา สอดคล้องกับ จารุณี พิมพ์จำปา (2551 : 79-80) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่ง อำเภอมือง จังหวัดยโสธร พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่งอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ฐระธรรม (2551 : 80-82) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอดุสิตศรีพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ดวงตา อ่อนเวียง (2552 : 89-91) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษา ไม่สอดคล้องกับ วิสา นราเทียม (2547 : 39-40) ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนลาดยาง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนเห็นว่าการบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวม และเป็นรายค้าน้อยในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ญัฐวุฒิ เพียงเกตุ (2550 : 85-86) ทำการศึกษา วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต พื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ บุญฤทธิ์ โจษรรักษ์นุสนธิ์ (2550 : 85-86) ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล แพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการ ด้านการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้อง กับ จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : 69-70) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยรวมและรายค้าน้อยในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ สุภรณ์ ราหณี (2551 : 43-45) ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พบว่า ประชาชนมี ความคิดเห็นต่อการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ทั้ง 3 งาน ได้แก่ งานถนน งานสะพาน และงานระบบประปา โดยเห็นว่ามีการให้บริการอยู่ใน ระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ไพวรรณ อุปลี (2552 : 103-106) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลมะค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ภคพร หงษ์ไทย (2552 : 102-104) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ภรกต สุฝน (2552 : 98-99) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ประชาชน ที่มีต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย พบว่า ความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของประชาชน ที่มีต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัยอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งมีหมู่บ้านจำนวนมาก ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ หรือจำนวนประชากรที่แตกต่างกัน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่แต่ละหมู่บ้าน มีความต้องการด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน ประกอบกับงบประมาณที่แต่ละหมู่บ้าน ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างจากผลการศึกษา เช่น หมู่ที่ 9 บ้านนาหว้า ซึ่งมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นๆ แทบทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า หมู่ที่ 9 บ้านนาหว้า เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ประชากรจำนวนน้อย ทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งน้อยกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ ประชากรจำนวนมาก ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เช่น หมู่ที่ 5 บ้านก่องจันทร์ เป็นต้น

ผลการศึกษา สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ เพียงเกตุ (2550 : 85-86) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างฯ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ จารุณี พิมพ์จำปา (2551 : 79-80) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจำเภาตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ไพวรรณ อุปลี (2552 : 103-106) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จำแนกตามอาชีพแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ภกพร หงษ์ไทย (2552 : 102-104) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว จำแนกตามรายหมู่บ้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ภรกต สุฝน (2552 : 98-99) พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

ประชาชน ที่มีต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัยจำแนกตามระดับการศึกษาและชุมชนที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ บุญฤทธิ โจษรรค์นุสนธิ์ (2550 : 85-86) พบว่า ปัจจัยเรื่องเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อการบริการด้านการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ไม่สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ชูระธรรม (2551 : 80-82) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ที่จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ดวงตา อ่อนเวียง (2552 : 89-91) พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน ที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซวไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอ โพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบระบายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 1, 7, 9, 13 และ 14 ดังนี้

1.1.1 ควรมีการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ครบทุกซอย โดยเฉพาะหมู่บ้านที่พบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

1.1.2 ควรมีการสำรวจ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด อุดตัน พร้อมแก้ไขให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ไม่เกิดน้ำท่วมขัง

1.1.3 ควรมีการทำความสะอาด ขุดลอก คลองระบายน้ำในหมู่บ้าน เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยเฉพาะช่วงก่อนฤดูฝน

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งควรเร่งดำเนินการปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 7, 9, 10 และ 14 ดังนี้

1.2.1 ควรมีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ห้วย หนอง ให้มากกว่านี้ ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจจะต้องเขียน โครงการ เพื่อเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่มีงบประมาณ และมีศักยภาพในการขุดลอกแหล่งน้ำ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือจากสำนักงานจังหวัด เป็นต้น

1.2.2 ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ให้มีความสะอาด สามารถใช้ดื่มได้ โดยการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และคุณภาพน้ำประปาทุกๆ เดือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งอาจจะต้องประสานกับหน่วยงานอื่น เช่น การประปาส่วนภูมิภาค หรือกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา เพื่อขอคำแนะนำ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาด ได้มาตรฐาน

1.2.3 ควรปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำให้ประปา ให้มีความต่อเนื่อง โดยการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบระบบการผลิตและระบบการจ่ายน้ำประปาทุกวัน พร้อมเร่ง ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เมื่อพบปัญหาการชำรุดของระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งควรดำเนินการปรับปรุงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 7 และ 10 ดังนี้

1.3.1 ควรมีการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่างหมู่บ้านให้ครบทุกสายทาง โดยเฉพาะสายทางหลัก เช่น สายทางบ้านนาหนึ่ง – บ้าน โศกพัฒนา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง โดยตรง ส่วนสาย ทางบ้านด่อนเหนือ – บ้านสระพังคำ และสายทางบ้านคงสระพัง – บ้านหนองหอย ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนั้น อาจจะต้องมีการเขียน โครงการ เพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อบรรจุเป็น โครงการเร่งด่วนในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ ถนนลาดยางต่อไป

1.3.2 ควรปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ให้ดีมากกว่าเดิม โดยการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจถนนคอนกรีตในหมู่บ้านที่ชำรุด และพิจารณาจัดสรร งบประมาณสำหรับการซ่อมแซมต่อไป

1.3.3 ควรปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ดีตลอดทั้งปี โดยการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตรที่ชำรุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากฤดูฝน ซึ่งถนนลูกรังจะชำรุดมาก เพื่อพิจารณา จัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดทั้งปีต่อไป

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งควรดำเนินการปรับปรุงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 7 และ 9 ดังนี้

1.4.1 ควรมีการขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ออกสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากพื้นที่
ของประชาชนบางส่วนเป็นสวนยางพารา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหนึ่งจึงควรนำเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรเข้าพิจารณาเพื่อจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินงานต่อไป

1.4.2 ควรเร่งดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีความรวดเร็ว
มากกว่านี้ โดยการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายของไฟฟ้าส่องสว่างทุกวัน
หรือมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งเป็นผู้ประสานงาน รับเรื่องการ
ชำรุดของไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าให้เร็วที่สุด

1.4.3 ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทั้งนี้หาก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอ ควรเขียน โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ที่มีงบประมาณและมีศักยภาพในการดำเนินการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานอำเภอ โพนพิสัย สำนักงานจังหวัด
หนองคาย เป็นต้น

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งควรดำเนินการปรับปรุงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่ที่ 9 ดังนี้

1.5.1 ควรมีการก่อสร้างสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย หรือสวนสาธารณะ
ให้ครบทุกหมู่บ้าน

1.5.2 ควรมีการก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นสนามกีฬา
กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
มีงบประมาณไม่เพียงพอ ควรเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อื่น ที่มีงบประมาณและมีศักยภาพในการดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬา เช่น สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย เป็นต้น

1.5.3 ควรมีการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนประจำตำบลนาหนึ่ง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งด้วย

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับประเด็น ต่อไปนี้

2.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกๆ ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกๆ ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ให้ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับดีเยี่ยม





บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY